

- 11:47 ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้น ขานรับสหรัฐพยายามหาทางเจรจาขยายการค้ากับจีน ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุน...
- 11:42 BOI ฟื้นฟูส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการใหญ่ มูลค่าลงทุนกว่า 1.67 แสนล. บางสาวดวงใจ อัศวินดิจิทัล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ..
- 11:39 ผลสำรวจซัพพลายเชนในจีนกว่า 30% อาจชะลอหรือยกเลิกการลงทุน เหตุวิตกสงครามการค้า ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยหอการค้าอเมริกาในจีน และสมาคมหอการค้า...
- 11:35 ทีเส็บ โชว์ผลงาน 13 ปี ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1 ล้านล้านบาท เปิดแผนปี'62 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนนวัตกรรม และกระจายรายได้ ที...
- 11:27 กริสรฯ คงอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ ของ SPCG ที่ "A" แนวโน้ม "Stable" บริษัท กริสรเทคตั้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ บมจ.เอสพีซีจี...



GUNKUL มั่นใจกำไรปี 61 ไม่น้อยกว่าปีก่อนจากการ COD โรงไฟฟ้า เพิ่ม-รายได้รับเหมาโต แม้รับผล FX ผันผวน

infoquest



Like

Share

Sign Up to see what your friends like.

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 12 กันยายน 2561 13:52:22 น.

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าปี 61 จะสามารถมีกำไรไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ทำได้ระดับ 635.36 ล้านบาท แม้ว่าปีนี้บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนราว 110 ล้านบาท แต่บริษัทมีการเติบโตของรายได้ค่อนข้างมาก ทำให้คาดว่ากำไรปีนี้จะยังมีทิศทางที่ดี



โดยในปีนี้มีบริษัทมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ Greenovation Power (GNP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 67.5 เมกะวัตต์ เริ่ม COD ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.61 และโครงการ Korat Wind Energy ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ COD ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.61

ประกอบกับ บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 800-900 ล้านบาท และจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด (FEC) ซึ่งปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) 800-900 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ราว 600 ล้านบาท

นางสาวโคกษา กล่าวว่า บริษัทวางงบลงทุนในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า จำนวน 5-6 พันล้านบาท/ปี สำหรับการลงทุนขยายโครงการโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตแตะ 1,000 เมกะวัตต์ในปี 63 ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

ขณะที่บริษัทคาดว่าในปี 62 กำไรก่อนหักภาษี, ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จะแตะที่ระดับ 2 พันล้านบาท จากสัดส่วน EBITDA ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ 90% และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจเทรดดิ้ง 10% โดยบริษัทมองว่าสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจรับเหมาและเทรดดิ้งอยู่ที่ระดับ 20% จากแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งมองว่ามีงานโครงการรองรับมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเข้าประมูลงานโครงการเคเบิลใต้ดินใน 4 หัวเมืองใหญ่ มูลค่าโครงการรวม 1.6 หมื่นล้านบาท โดยคาดหวังจะได้รับงานอย่างน้อย 4 สัญญา จากทั้งหมด 16 สัญญา ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 4/61 ถึงไตรมาส 1/62

อีกทั้งบริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่ารวมราว 4-5 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะได้งานราว 30% ของมูลค่าทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถมีความชัดเจนได้ภายในปีนี้

น.ส.โคกษา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับความร่วมมือจากบริษัทพันธมิตรท้องถิ่น 2 รายเพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยเวียดนามจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตราว 20-50 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) แล้วทั้ง 2 ราย คาดว่าจะสามารถสรุปความชัดเจนในการก่อสร้างได้ภายในปีนี้

บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซียจำนวน 2 ราย ซึ่งปัจจุบันมีการทำสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) แล้วแล้ว 1 ราย และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแล้วเสร็จภายในปี 62 ขนาดกำลังการผลิต 29 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการราว 1 พันล้านบาท

--อินโฟเควสท์ โดย วิทวัส โพธิ์มูล/รัชดา/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT



เซ็นเซอร์ดิจิทัลวัดค่า pH-DO

ดาวน์โหลดคู่มือฟรี

ดาวน์โหลด: 5 วิธีการที่เซ็นเซอร์ดิจิทัลจะช่วยให้การ
สอบเทียบและซ่อมบำรุงง่ายขึ้น

mt.com

เปิด



ถูกใจ

สมัครใช้งาน เพื่อดูสิ่งที่เพื่อนของคุณถูกใจ